

คำนำ

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน

การวางแผน ถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดหมาย ดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการวางแผน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนาสามปี จะสามารถนำพา การพัฒนาตำบลบ้านฝ้างไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด ขอขอบคุณ ประชาคมตำบลบ้านฝ้าง คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝ้าง คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝ้าง และท้ายที่สุดคือ ประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ฉบับนี้ให้ เสร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝ้าง

มิถุนายน ๒๕๕๙

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี	๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๑
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๕
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	๖
การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๖
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๐
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๖
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ	๒๘
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๘
บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา	๔๗
ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล	๑๓๐
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๓๐
ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๓๑
ภาคผนวก	
ก การประเมินคุณภาพของแผน	
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝั้ง	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	
บ้านฝั้ง	